



III



12









Dâng Hoa 2014



Tiệc Gây Quỹ Thầy Phó Tế Hoa Kỳ 2014



2015



Đại Lễ Phục Sinh



Ngày Quan Thầy Giáo Xứ







Bồn Màng & Khởi Công Xây Dựng Đài Đức Mẹ







Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ 10/2017





Tết Mậu Tuất



Rước Kiệu tại Tu Viện Thánh Gia



Mother's Day



Tình Tâm Lớp Thêm Sức

2018



RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU



GIÁNG SINH 2018





2019



Hoạt Cảnh Cuộc Khổ Nạn



Fashion Show



Lễ Mãn Khóa



Thánh Mẫu 2019



Lễ Thêm Sức 2020



Our Lady of Fatima Church
Confirmation Class of 2020





Tiến Đưa Cha Sang GX Mới, 12 th 7 2020



Phần 3

CÁC ĐOÀN THỂ

CÁC GIÁO KHU
VÀ BAN NGÀNH
XẾP THEO THỨ TỰ ABC

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Giáo Khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được hình thành năm 1992 khi mà cộng đoàn còn sinh hoạt với giáo xứ Saint Rita, thuộc thành phố Fort Worth. Cộng đoàn Giáo Khu rất đoàn kết trong tình huynh đệ thờ cùng một Cha chung ở trên trời. Giáo Khu rất tích cực tham gia và hỗ trợ trong các việc xây dựng giáo xứ và thờ phụng.

Giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiện có khoảng 62 gia đình sinh hoạt trong Giáo Khu rất vui vẻ và đoàn kết. Các gia đình trong giáo khu luôn giúp đỡ lẫn nhau, thăm hỏi tạo mối mật



thiết và cùng nhau chu toàn bổn phận của một giáo dân đối với giáo xứ và Giáo Hội, nhờ đó mọi người sống đạo hơn biết tin thác vào Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Giáo Khu nhận Đức Mẹ là Bổn Mạng để theo gương Đức Mẹ sống đạo đức, biết vâng lời theo thánh ý Thiên Chúa, sống khiêm nhường, bác ái và yêu thương. Hằng năm giáo khu có tôn vương Mẹ Fatima vào tháng 5 và tháng 10 tại các gia đình trong khu. Và hằng năm Giáo Khu có tổ chức tiệc mừng Bổn Mạng Giáo Khu, đây cũng là dịp để mọi người họp mặt với nhau trong tình đoàn kết và yêu thương. Các vị trưởng khu tiền nhiệm và đương nhiệm như sau:

Nhiệm Kỳ I (1992-1992): Ông Nguyễn Văn Long

Nhiệm Kỳ II (1992-2000): Ông Nguyễn Văn Nhiên

Nhiệm Kỳ III (2010-2016): Bà Nguyễn Thị Bích Vương

Nhiệm Kỳ IV (2016-2020): Ông Tadêô Nguyễn Văn Thạnh

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đương Nhiệm:

Trưởng Khu: Ông Tadêô Nguyễn Văn Thạnh

Ban Biên Tập



Giáo Khu Đức Mẹ La Vang

Do sự phát triển ngày càng lớn mạnh của giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm dưới sự dẫn dắt của LM. Chánh Xứ Marcô Đoàn Quang Báu, giáo khu Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được chia ra làm hai giáo khu, một nửa phía đông của đường ranh giới highway I-35W là giáo khu Vô Nhiễm và nửa còn lại là giáo khu La Vang. Đa phần các gia đình thuộc giáo khu Đức Mẹ La Vang ở thành phố Fort Worth, nhưng vì địa lý và dân số phát triển do vậy giáo khu đã có thêm một số gia đình ở thành phố Crowley và Burleson. Đồng thời đã có một vài gia đình di chuyển đến thành phố Arlington, Mansfield và Grand Prairie nhưng họ vẫn yêu mến và thường xuyên đi lễ và sinh hoạt tại giáo xứ Fatima.

Cộng đoàn giáo khu La Vang luôn luôn cộng tác và hoàn thành những công việc mà Giáo Xứ



giáo phó. Có rất nhiều anh chị trong Giáo Khu đã và đang phục vụ trong ban âm thực của Giáo Xứ, các anh chị đã cống hiến nhiều công sức và thời gian trong nhà bếp Giáo Xứ với tinh thần bác ái, tự nguyện để cùng nhau xây dựng một Giáo Xứ phát triển hơn. Hiện tại giáo khu La Vang có 75 gia đình, trong đó có nhiều anh chị tham gia rất tích cực trong nhiều lãnh vực của Giáo Xứ.

Xin cảm tạ Thiên Chúa vì những anh chị em có tinh thần gánh vác công việc Chúa và dâng hiến cho nhà Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang quan thầy của giáo khu luôn ban cho họ ơn lành dồi dào và đầy nghị lực để họ làm rạng danh Chúa.

Cùng với nhiều hội đoàn và giáo xứ Việt Nam, khu La Vang giáo xứ Fatima nhận Đức Mẹ La

Vang là Bồn Mạg ngày mùng 8 tháng 9, để noi gương Đức Mẹ sỏg Khiem Nhừong, phục vụ anh chị em trong tinh thần bác ái và yêu thương. Các vị trưởng khu tiền nhiệm và đương nhiệm như sau:

Nhiệm Kỳ I:	Ông Nguyễn Văn Đức
Nhiệm Kỳ II:	Ông La Nhơn
Nhiệm Kỳ III:	Ông Nguyễn Văn Bình
Nhiệm Kỳ IV:	Ông Trần Văn Hiền
Nhiệm Kỳ V:	Ông Nguyễn Văn Hương
Đương Nhiệm:	Anh Nguyễn Trọng Tâm (2018-2020)

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đương Nhiệm 2018-2020

Trưởng Khu:	Anh Nguyễn Trọng Tâm
Phó Khu:	Ông Trần Văn Hiền
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ:	Anh Hồ Thanh

Ban Biên Tập



Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức

Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức tập họp các gia đình cư ngụ tại các thành phố North Richland Hill, Colleyville, và Keller để sinh hoạt cùng giáo xứ. Cũng như các giáo khu khác, Giáo Khu đóng góp nhân lực vào các sinh hoạt của giáo xứ như Ngày Bồn Mạng Giáo Xứ, Hội Chợ Tết, các buổi văn nghệ gây quỹ xây dựng, cùng những lần trang trí và làm đẹp giáo xứ. Về mặt tâm linh và phụng sự, Giáo Khu tích cực góp phần vào các ngày lần hạt Mân Côi, các giờ Châu Canh Thức và Chặng Đàng Thánh Giá trong mùa Phục Sinh, và tham dự các buổi tĩnh tâm do giáo xứ tổ chức. Hằng năm, Giáo Khu tổ chức lễ bồn mạng tại nhà thờ và sau đó ở lại ăn mừng với nhau để nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các gia đình trong Giáo Khu.

Giáo Khu được thành lập từ thời chúng ta còn là Cộng Đoàn Đức Mẹ Fatima tại Giáo Xứ Saint



Rita, vào năm 1995-1996, do Cha Marcô Đoàn Quang Báu và Ông Nguyễn Quốc Phan. Vị tình nguyện làm Trưởng Khu đầu tiên là Ông Nguyễn Thành Tình. Thuở ban đầu Giáo Khu rất thưa thớt, tổng cộng khoảng 10 gia đình. Các vị lãnh đạo cho Giáo Khu kế tiếp là Anh Bùi Ninh (đã qua đời), và đương nhiệm là Ông Đỗ Văn Bính. Qua sự phù trợ của Đức Mẹ kính yêu, Giáo Khu Đức Mẹ Lộ Đức tăng trưởng dần qua năm tháng, và hiện thời được khoảng 30 gia đình.

Ban Biên Tập

Trưởng Khu: Ông Đỗ Văn Bính, 817-946-3159



Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm là một trong sáu khu của giáo xứ Fatima, được thành lập khoảng năm 1985 khi mà cộng đoàn còn sinh hoạt với giáo xứ Saint Rita đường Lancaster thuộc thành phố Fort Worth. Cộng đoàn Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm không thường xuyên sinh hoạt với giáo xứ nhưng luôn sẵn sàng hỗ trợ giáo xứ khi cần đến, chẳng hạn ngày Bồn Mạ Giáo Xứ, Hội Chợ Tết, và các buổi gây quỹ xây dựng giáo xứ. Hằng năm Giáo Khu cũng tích cực góp vào phần các ngày lần hạt mân côi và các giờ cầu Canh Thức và Chặng Đàng Thánh Giá trong mùa Phục Sinh.

Giáo Khu Đức Mẹ Vô Nhiễm là một trong giáo khu có ít hộ gia đình nhất, khiêm tốn khoảng 45 hộ gia đình nhưng mọi người sinh hoạt rất vui vẻ, và quý trọng nhau. Giáo Khu luôn quan tâm thăm hỏi các gia đình trong khu lẫn nhau để có mối mật thiết, cùng nhau chu toàn bổn phận của một giáo dân đối với giáo hội qua các nghi lễ và bí tích trong đời sống Kitô hằng ngày, nhờ đó mọi người được gần gũi với Thiên Chúa và sống tín thác nơi Ngài.

Giáo Khu nhận Đức Mẹ là Bồn Mạ để theo gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, bác ái và yêu thương. Hằng năm vào ngày bồn mạ Giáo Khu có tổ chức tiệc mừng Bồn Mạ, cùng họp mặt chung vui và trò chuyện thân mật với nhau. Các vị trưởng khu tiền nhiệm và đương nhiệm như sau:

Nhiệm Kỳ I (1985-1995): Ông Bà Vũ Loát



Nhiệm Kỳ II (1995-1999): Anh Bùi Đức Thành

Nhiệm Kỳ III (1999-2008): Ông Trịnh Công Thới

Đương Nhiệm (2008-2020): Ông Bùi Đức Hạnh

Ban Chấp Hành Giáo Khu Đương Nhiệm:

Trưởng Khu: Ông Bùi Đức Hạnh

Phó Khu: Ông Đình Du

Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Chị Lê Thị Kim Trinh

Ban Biên Tập

